

รายงานการประชุม ชมรมชมแสง STRONG
วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพลอยชมพูโรงพยาบาลชามแสง

ผู้เข้าประชุม

1	นพ.นิฐิคุณ	เบี้ยวอยู่	ประธานกรรมการ
2	นางสาวปราณีสา	พงศปภาดา	กรรมการ
3	ภญ.เบญจมาศ	เชื้อจันทิก	กรรมการ
4	นางปิยวรรณ	แสงสว่าง	กรรมการ
5	นายประทีป	รอดพงศกร	กรรมการ
6	นายจรรุญ	ปิ่นกะสา	กรรมการ
7	นางลัดดาวัลย์	มันพานิช	กรรมการ
8	นางสาวจิราพร	ม่วงกลาง	กรรมการ
9	นางสาวอรรวรรณ	ชอนทรัพย์	กรรมการ
11	นายชัยสิทธิ์	หวังกลุ่มกลาง	กรรมการ / เลขานุการ
12	นางสาวอัชฌา	คงธนสาโรช	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

1. ตามที่รัฐบาลได้กา หนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 (พ.ศ.2560 –2564) และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานที่โปร่งใส โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยชมรมจริยธรรมจัดอยู่ในหมวด วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือการรวมกลุ่ม ของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กร บกระทรวงได้กำหนดการดำเนินกิจกรรม ให้มีคำว่า STRONG อยู่ในนั้น ความหมายของ STRONG ก็คือ S : Sufficient (พอเพียง) ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก

T : transparent (โปร่งใส) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส

R : Realise (ตื่นรู้) มีความเข้าใจและตระหนักถึงรากเหง้าของปัญหา และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องปัญหาการทุจริต

O : Onward (มุ่งไปข้างหน้า) ผู้นำมุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน โดยร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต

N : Knowledge (ความรู้) พัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริต

G : Generosity (ความเอื้ออาทร) : ร่วมพัฒนาให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิต

พอเพียงในชมรมจริยธรรมให้ใช้คำว่า KS STRONG หลังจากที่คุณะทำงานได้ประชุมปรึกษา และหาข้อสรุปได้กำหนดกิจกรรมออกมาทั้งหมด 3 กิจกรรม โดยได้กำหนดกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล-มสะแกแสงจะต้องเข้าร่วมทุกคน 100% มี 1 กิจกรรม นั่นก็คือ

1.กิจกรรมฟื้นฟูนโยบายขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมปี ๒๕๖๕ ที่เหลืออีก 2 กิจกรรม ให้เลือกอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม หรือท่านใดที่สนใจทุกกิจกรรมสามารถเลือกทั้ง 2 กิจกรรมเลยก็ได้ โดยในแต่ละกิจกรรม เพราะจะสรุปผลการดำเนินกิจกรรมภายในเดือน กันยายน 2565

วาระที่ 2 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโดยประธานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม ธรรมะพัฒนาจิตขอ นำเสนอแนวทางที่สมาชิกจะได้ดำเนินงานร่วมกัน

1. กิจกรรมที่วางเอาไว้คือ การทำบุญประจำปีโรงพยาบาลขามสะแกแสง เดือน พฤษภาคม
2. ร่วมกันตักบาตรตักผู้ป่วยในทุกวันที่15ของเดือน 07.00-07.30 น.
3. เป็นจิตอาสาในนามตัวแทนโรงพยาบาลร่วมกับภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นกิจกรรมของสมาชิกทุกกิจกรรมที่กล่าวมาถ้าสมาชิกมีความคิดเห็นที่ตรงกัน ก็จะดำเนินการเสนอแผนงาน ของงบประมาณสนับสนุนในลำดับต่อไป อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไม่ให้กิจกรรมว่างเว้นเช่น กิจกรรม กิจกรรม

1. เพื่อให้ชมรมเกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ทั้ง 3 กลุ่มต้องกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่สมาชิกในทีม จะทำร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา17.10 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอชฌมา คงธนะโรช)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายชัยสิทธิ์ หวังกุล มกลาง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนิฐิคุณ เบี้ยวอยู่)
นายแพทย์ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามสะแกแสง